

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู่พื้นที่ภายใต้บทบาท Smart regulator, Facilitator + Enabler, Governance ต่อการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

.....

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ทำการทบทวนและวิเคราะห์มาตรการ “การพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” รวมถึงการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู่พื้นที่ ในปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

ลำดับ	มาตรการ/โครงการ	เป้าหมาย
๑	<p>โครงการพัฒนาวิชาการและระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อปท. เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญที่มีประสิทธิภาพ - การพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ (จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อระบบการจัดการเหตุรำคาญ) - การพัฒนาคู่มือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - การประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบการควบคุมกิจการและการจัดการเหตุรำคาญเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 	<p>อปท. มีการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>
๒	<p>การพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการเหตุรำคาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ผู้บริหาร อปท. - สนับสนุนและแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ (EHA ๖๐๐๐) และกิจการฯ (EHA ๗๐๐๐) - ติดตั้งและฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - แนะนำ/อบรมเทคนิคการจัดการเหตุรำคาญ/ร่วมลงพื้นที่จัดการปัญหาเหตุรำคาญ - ติดตามและประเมินผล 	๑๕ แห่ง
๓	<p>การพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบเหตุรำคาญโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.</p>	๑ โปรแกรม

ลำดับ	มาตรการ/โครงการ	เป้าหมาย
๔	การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการเหตุรำคาญ (EHA ๖๐๐๐)	๑ ระบบ
๕	<p>การจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่าง และหลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้องกัน มิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา ทบทวน รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และกฎหมาย พร้อมยก ร่างประกาศฯ - จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ พิจารณาร่างประกาศฯ - รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย - นำเสนอคณะอนุกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา พร้อมแก้ไขตามมติฯ - นำเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อพิจารณา พร้อมแก้ไขตามมติฯ 	๑ ฉบับ
๖	<p>การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการรณรงค์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ) - ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ แก่ศูนย์อนามัย สสจ. อปท. และอื่นๆ 	ตามที่ได้รับการร้องเรียน/ ประสานจากภาคีเครือข่าย
๗	<p>การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเหตุรำคาญของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์เหตุรำคาญของประเทศ - การพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการเหตุรำคาญสำหรับ อปท. (PHLEP) 	๑ ระบบ
๘	<p>เสริมสร้างขีดความสามารถภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเหตุรำคาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญและหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนและขึ้นทะเบียน - เทคนิคการตรวจวัดเสียงรบกวนสำหรับวินิจฉัยเหตุรำคาญ - จัดอบรมเรื่องการพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุรำคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญ - หลักสูตรการจัดการเหตุรำคาญกรณี กลิ่นรบกวน - หลักสูตรการจัดการเหตุรำคาญกรณี เสียงรบกวนและฝุ่นละออง 	๗ ครั้ง
๙	การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ อปท.	๔ ชุด

ลำดับ	มาตรการ/โครงการ	เป้าหมาย
	<ul style="list-style-type: none"> - การคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากปัญหาเหตุรำคาญ - แนวทางการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ สำหรับ อปท. - หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ สำหรับ อปท. - แนวทางการวินิจฉัยเหตุรำคาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. 	
๑๐	โครงการศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญและประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ โครงการ